

# Tin Túc Manmin

Số 58 23 Tháng 4, 2017

## Chủng Viện Quốc Tế Manmin Đã Mở Lớp Học tại Bốn Thành Phố của Cộng Hòa Dân Chủ Công-gô



Shaddai (Mục sư Alembe) tại thành phố Uvira và đã tổ chức Hội thảo Mục sư và Lãnh đạo vào buổi chiều. Khi ông cầu nguyện cho bệnh nhân bằng khăn tay (Công-vụ 19:11-12), một người đàn ông bị mù ở mắt phải nhìn thấy và một thanh niên mù được sáng mắt. Vào ngày 27 tháng 2, khóa học Chủng Viện Quốc Tế Manmin đã được mở tại thành phố Uvira với 150 người tham dự.

Chủng Viện Quốc Tế Manmin, Châu Phi đã công bố các bài giảng của Tiến sĩ Jaerock Lee với những sứ điệp đại diện bao gồm “Sứ Điệp Thập Tự Giá”, “Tâm Thước Đức Tin” và “Linh, Hồn, và Thân Thể” tại các

Bishop Dr. Tiến sĩ Myongho Cheong, Chủ Tịch Giáo Hội Hội Thánh Thánh Khiết của Chúa Cứu Thế Giê-su, Châu Phi đã làm chức vụ cho Nhà thờ Manmin Holiness của Nairobi đã mở lớp học của Chủng viện Quốc tế Manmin tại bốn thành phố thuộc miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo bao gồm Goma theo lời yêu cầu của tiến sĩ Kabutu Biriage, Của Trung Tâm Truyền Giáo Bethsaida ở Cộng Hòa Congo.

Bishop Kabutu đã rất xúc động về những quyển sách của Tiến sĩ Jaerock Lee và yêu cầu Bishop Tiến sĩ Cheong hướng dẫn Hội thảo Mục sư vào tháng 6 năm 2016. Ông cũng gia nhập Chức vụ Manmin làm chi nhánh của Manmin và liên kết các nhà thờ với 561 nhà thờ cùng làm việc với ông.

Vào ngày 18 tháng 2 năm 2017, bài giảng đầu tiên

của MIS được đưa ra ở Goma với khoảng 200 mục sư tham dự. Tiến sĩ Cheong đề cập đến phúc âm thánh thiện của tiến sĩ Jaerock Lee và những công việc đầy quyền năng của ông, và rao giảng sứ điệp dựa trên *Sứ Điệp Thập Tự Giá* (Ảnh 1). Vào ngày 19 tháng 2, ông đã công bố sứ điệp này trong Lễ Chúa Nhật nhân dịp kỷ niệm lần thứ 8 Cộng Đồng Hội Thánh Ngũ Tuần ở Trung Phi do Bishop Buligo của Hội Thánh Ngũ Tuần (Ảnh 2 và 3). Bài giảng tương tự tại Goma được tổ chức tại thành phố Bukavu với 300 mục sư tham dự ngày 21 tháng 2 và tại thành phố Baraka với 150 người tham dự vào ngày 24 tháng 2 (Ảnh 4 và 5).

Vào ngày 26 tháng 2, ông đã rao giảng sứ điệp cho Lễ thờ phượng ngày Chủ Nhật tại Nhà Thờ El

thành phố lớn của Kenya và hai thành phố Uganda với Bishop Dr. Cheong làm diễn giả khoảng ba lần một năm.



Bishop Tiến sĩ Myongho Cheong (giữa) với Bishop Kabutu Biriage (bên phải) và Bishop Buligo (trái)

### Lời Chứng của Kháng Giả GCN

## “Tôi Rất Thích GCN Đây Là Chương Trình Dễ Dàng Tiếp Cận Mọi Lúc Mọi Nơi!”

Nữ chấp sự Soonja Cho, 63 tuổi, Florida, Hoa Kỳ



Năm 2014, tôi tình cờ xem một bài giảng luận trên You Tube. Ss điệp có tựa đề “Địa ngục” do Mục sư Heesun Lee tuyên giảng. Tôi rất ngạc nhiên vì tính nhất quán của nó với giáo huấn trong Kinh thánh, và đã tìm đến nhà thờ mà Mục sư Lee phục vụ. Tôi đã tìm thấy Nhà thờ Trung tâm Manmin!

Trên trang web của nhà thờ, có đầy đủ các bài giảng của tiến sĩ Jaerock Lee. Chúng thật tuyệt vời đối với tôi! Cuối cùng tôi đã tìm được một mục sư chỉ nói về lẽ thật! Tôi rất hạnh phúc và nhận ra lý do tại sao tôi đã gặp rắc rối. Tôi ăn năn vì tôi đã quá kiêu ngạo tại nơi làm việc của mình chỉ vì tôi là một người quản lý. Sau khi ăn năn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và trở nên đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Do sự khác biệt về thời gian, tôi dâng các lễ thờ phượng của Nhà thờ Trung tâm Manmin vào thứ bảy và tham dự lễ Cầu nguyện Đa-ni-ên trên đường đi làm việc trong xe hơi của mình. Tôi thường nói về các bài giảng, sách của Dr. Lee, và GCN TV cho người khác. Khi tôi hướng dẫn thờ phượng trong nhóm tế bào cùng với những bạn bè người Mỹ của tôi, công bố sứ điệp của ông. Họ rất thích sứ điệp đó. Hallelujah!

Nếu tôi không gặp Mục sư trưởng của Nhà thờ Trung ương Manmin thì điều gì đã xảy ra? Tôi có thể nghĩ rằng tôi đã đi đúng hướng đến Thiên Đàng mặc dù tôi đang trên con đường khác. Tôi đã hiểu được những ý nghĩa thiêng liêng mà tôi đã không nhận ra, và tôi đã khám phá ra những điều không chân thật trong lòng mình và thay đổi nó bởi lẽ thật. Tôi rất biết ơn.

Tôi cảm tạ Chúa và Chúa đã đổi mới cuộc sống tôi qua phúc âm thánh thiện qua đó tôi nhận biết được tâm lòng và ý muốn của Đức Chúa Trời. Và tôi xin cảm ơn Mục sư trưởng Tiến sĩ Jaerock Lee, người đã mang lại cho tôi lời sự sống.

◀ Vào ngày 2 tháng 3, cô viếng thăm gian hàng của GCN tại hội nghị NRB và Triển lãm năm 2017, lễ hội toàn cầu cho các đài truyền thanh Cơ Đốc.





Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ 4:12).

# Tại Sao Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế Duy Nhất? (1)

phải là một con người.

Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa. Vậy, làm thế nào Ngài có thể là “người bà con gần nhất”? Phi-líp 2:6-8 chép rằng, “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”

Giăng 1:14, cho chúng ta biết rằng, “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” còn Giăng 1:1 nhắc nhở chúng ta rằng, “Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” Cụm từ “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã mặc lấy cho con người một thân xác bằng thịt và xương, và đã đến thế giới này.

Chúa Giê-su được sinh ra trong thân thể của một con người để cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi của họ. Vì Ngài là người, nên Chúa Giê-su cũng cảm thấy mệt mỏi, đói, khát, vui mừng, và đau khổ. Khi Ngài bị treo trên thập giá, Chúa Giê-su thậm chí đã đổ máu và cảm thấy đau đớn dữ dội.

Có một bằng chứng không thể chối cãi chứng tỏ Chúa Giê-su đã đến thế giới này trong thân hình của một con người. Chúng ta biết điều này từ lịch sử nhân loại được chia thành thời điểm trước khi Chúa Giê-su sinh ra như thế nào và thời điểm kể từ khi Chúa Giê-su sinh ra (“AD” cho “Anno Domini” theo tiếng La-tinh có nghĩa là “Năm của Chúa”).

Nói cách khác, phương pháp mà chúng ta tính toán và theo dõi lịch sử nhân loại chứng thực cho sự thật rằng Chúa Giê-su thực sự đã đến thế giới này là một con người. Vì thế, Chúa Giê-su thỏa mãn điều kiện đầu tiên của việc trở thành người bà con gần gũi nhất của A-đam vì Ngài, Con của Đức Chúa Trời, đã đến thế gian trong thân thể con người.

## 2. Ấy là vì Chúa Giê-su không phải hậu tự của A-đam

Khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người, Ngài đã ban cho A-đam và Ê-va mầm của sự sống – tinh trùng cho người nam và trứng cho người nữ – và cho phép một cuộc sống mới được thụ thai qua chúng. Trong tinh

trùng và trứng là thông tin liên quan đến các ảnh hưởng di truyền và các đặc điểm, như bản tánh, tính cách, các đặc điểm, vóc dáng bên ngoài, và cả thói quen của bố mẹ. Đó là lý do tại sao trẻ em giống với cha mẹ về mặt ngoại hình, thể xác, tính chất, thói quen và những điều tương tự.

Sau khi A-đam phạm tội, các thuộc tính tội lỗi của tổ phụ đã được truyền lại cho hậu thế của họ, và đây là “nguyên tội.” Do đó, mọi người đều là tội nhân ngay từ khi mới sinh ra đời vì các thuộc tính tội lỗi mà người đó đã thừa hưởng từ A-đam và cha ông họ. Rô-ma 5:12 chép, “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.”

Khi sự chết giáng lên hết thảy mọi người vì tội lỗi của một người là A-đam, tất cả hậu tự của người đều có tội. Nếu là một kẻ có tội, thì không thể chuộc tội cho người khác được.

Ví dụ, giả sử anh trai của bạn mắc một khoản nợ lớn và nhận biết mình đang sắp phải vào tù. Nếu chính bạn cũng đang mắc một khoản nợ lớn và cũng sắp phải đi tù, bạn không thể giúp anh trai mình trả nợ được. Cùng một thể ấy, trong khi Đấng Cứu Thế là Đấng cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi của họ phải là một con người, Ngài không phải là tội nhân. Tuy nhiên, vì tất cả hậu duệ của A-đam đều là những tội nhân sinh ra với tội lỗi ban đầu, họ không thể cứu chuộc kẻ khác khỏi tội lỗi của mình.

Nói cách khác, không một người nào sinh ra trên đời này có thể đáp ứng điều kiện thứ hai để trở nên Đấng Cứu Thế. Vậy ai có thể thỏa mãn điều kiện thứ hai trong việc trở thành Đấng Cứu Thế, rằng Người ấy phải là một con người ông nhưng không phải là một tội nhân? Trong số tất cả những người đã được sinh ra trên đất này, chỉ có Chúa Giê-su, Con Một của Đức Chúa Trời, là một con người, nhưng Ngài không phải là hậu duệ của A-đam, hay “một kẻ có tội.”

Về mặt thể chất, Chúa Giê-su là một hậu tự của Đa-vít và cha mẹ của ông là Giô-sép và Ma-ri. Tuy nhiên, Ma-thi-ơ 1:20 nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-su “con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh”

và Ma-thi-ơ 1:23 cho chúng ta biết về lời tiên tri về sự ra đời của Chúa Giê-su, “Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên.”

Chúa Giê-su đã không được thai dựng qua sự kết hợp giữa tinh trùng của ông Giô-sép và trứng của bà Ma-ri nhưng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Không phải là một nhiệm vụ khó khăn đối với Đức Chúa Trời toàn năng để khiến Ma-ri thụ thai để sanh ra Chúa Giê-su bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúa Giê-su đã được thai dựng bởi Đức Thánh Linh và chỉ “mượn” thân xác của Trinh Nữ Ma-ri, do đó Chúa Giê-su không phải là hậu tự của A-đam và vì Ông không thừa kế bất kỳ ảnh hưởng di truyền và đặc điểm nào, Chúa Giê-su đã được sinh ra mà không có nguyên tội.

Hãy nhớ rằng mặc dù Trinh Nữ Ma-ri đã thụ thai và sinh Chúa Giê-su, nhưng bà không thể là “mẹ” Ngài. Với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, nếu trứng thụ tinh được nuôi trong máy và đứa trẻ được sinh ra sau 9 tháng, đứa trẻ sẽ không tìm đến cái máy đó và xem nó “mẹ” của mình.

Mối quan hệ giữa Chúa Giê-su và Trinh Nữ Ma-ri có thể được xem theo cách này. Vì lý do ấy, Chúa Giê-su không bao giờ gọi hoặc xem bà Ma-ri là “Mẹ” trong Kinh thánh mà thay vào đó dùng từ “Đàn bà” (Giăng 2:4, Giăng 19:26). Cụm từ “mẹ của Chúa Giê-su” chỉ được các môn đệ của Ngài sử dụng để nói đến bà Ma-ri, và bà không phải là đối tượng để chúng ta thờ phượng. Luôn nhớ rằng chúng ta phải thờ phượng và cầu nguyện chỉ với Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

Tôi sẽ tiếp tục sứ điệp này trong số báo Tin Tức Manmin tiếp theo.

Thưa anh chị em trong Đấng Christ, khi anh chị em hiểu rõ hơn nhận biết thực tế rằng không ai trên đời này ngoại trừ Chúa Giê-su Christ có đủ tư cách để làm Cứu Chúa của loài người, tôi cầu nguyện nhân danh Chúa rằng mỗi người trong anh chị em sẽ nhanh chóng có được niềm tin cứu rỗi bởi đức tin và vui hưởng tất cả thẩm quyền và phước lành được ban đến cho anh chị em là con cái của Đức Chúa Trời.

## Tín Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ lời là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.
- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó. "[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25) "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

## Tin Tức Manmin

Vietnamese

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ân Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 08389  
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048  
Website: [www.manmin.org/english](http://www.manmin.org/english)  
[www.manminnews.com](http://www.manminnews.com)

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin



# Mùi Thơm của Đấng Christ từ ‘Sự Trọn Vẹn’

“Sự trọn vẹn” được định nghĩa là “tình trạng tinh khiết và hoàn hảo.”

Chỉ khi tấm lòng chúng ta được đổ đầy trái Thánh Linh, chúng ta mới có thể được xem là “trọn vẹn.” Nói cách khác, khi chín trái của Đức Thánh Linh được sanh dư dật trong lòng chúng ta, chúng ta có thể phát ra mùi thơm của Đấng Christ.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về mùi thơm của Chúa Giê-su dựa trên Ma-thi-ơ 12:19-20.

## Tấm Lòng của Ngài: Ngài Chẳng Cãi Lầy, Chẳng Kêu La

Trong lúc Ngài thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giê-su không bao giờ có một cuộc xung đột nhưng đã hoàn thành mọi thứ trong hòa bình. Có những người

cố tìm kế để giết Ngài. Ngài không bao giờ ngăm đe họ bằng hận thù hoặc với những cảm giác không thoải mái. Thay vào đó, tất cả những gì Chúa Giê-su đã làm là khuyên họ bằng những lời dạy khôn ngoan để họ có thể hiểu được ý muốn thật sự của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu họ không hiểu lời dạy của Ngài, thì Chúa Giê-su không hề tranh cãi với họ, thay vào đó, Ngài lặng lẽ bỏ đi.

Chúa Giê-su hề tranh cãi hay biện hộ cho mình khi Ngài bị đóng đinh. Chúa Giê-su chỉ cầu thay cho những người buộc tội Ngài.

“Tranh cãi” không chỉ bao gồm tính nóng giận và lớn tiếng. Sự tranh cãi vẫn còn trong chúng ta nếu chúng ta cai trị một ai đó trong sự bất đồng hoặc nếu bạn cứ khăng khăng làm theo đường lối và ý chí của mình. Nếu bạn có cảm giác không thoải mái với người không làm hại mình vì ý kiến của người đó không giống với ý kiến của mình, chúng ta phải thừa nhận nguyên nhân là từ bên trong mình.

Nếu nhìn lại và tra xét chính mình với tấm lòng khiêm nhu trong mọi sự và trừ bỏ ngay cả những điều nhỏ nhất nhất trong mình, chúng ta có thể trở nên trọn vẹn. Nếu vậy, sẽ chẳng có ai mà chúng ta không thể hiểu thấu. Thay vào đó, chúng ta sẽ có thể bao dung và an ủi mọi người.

Bây giờ, sự vui mừng sẽ tuôn tràn bất luận chúng ta gặp gỡ ai. Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta và khiêm mọi sự hiệp lại làm nên ích lợi.

“Kêu la” xuất phát từ mong muốn thể hiện bản thân. Nhiều người muốn đồng góp của họ được người khác công nhận. Nếu không nhận được sự công nhận mà họ mong đợi và nghĩ rằng mình không được đối đãi xứng đáng, họ thường cảm thấy không thoải mái.

Tuy nhiên, ngay cả Chúa Giê-su là Con một của Đức Chúa Trời và bày tỏ vô số dấu kỳ và phép lạ, Ngài không bao giờ “kêu la” hay khoe khoang về công việc của Ngài nhưng luôn khiêm tốn. Chúa Giê-su đã dâng vinh hiển cho Cha trong mọi sự Ngài làm (Giăng 17:4).

Chúng ta nên cố gắng để trở nên giống Chúa Giê-su, hạ mình trong sự khiêm nhu và dâng hết vinh hiển lên Đức Chúa Trời.

## Kỷ Luật của Ngài: Không Ai Nghe Tiếng Ngoài Đường

Cách thức người ta bước đi, cư xử, và nói chuyện được ghi dấu ấn, ấy là tấm lòng và bản chất của người đó. Các bước của những người thiếu kiên nhẫn thường có xu hướng vội vàng trong khi những người hiền lành

và nhã nhặn thường bước đi cách lặng lẽ và từ từ.

Một số người dường như lắc lư khi họ bước đi và không thể yên ngay cả khi ngồi. Họ không thể ngồi thẳng và không ngừng di chuyển chân và luôn cựa quậy bàn tay mình. Một số người nói những điều không cần thiết hoặc nói những điều tự phát mà không cần suy nghĩ trước.

Hích hoặc chỉ ngón tay vào người mà chúng ta đang nói chuyện có thể làm cho người ấy cảm thấy không thoải mái. Nói chuyện với thức ăn trong miệng, khạc nhổ trong khi đang trò chuyện, và nói

to trong những nơi công cộng khác xa với những gì Đức Chúa Trời cho là “không chỗ chê trách.” Chúng ta nên tỏa mùi hương của sự nhân lành và tỏ ân sủng cùng đức hạnh cho bất cứ người nào chúng ta gặp (Ê-phê-sô 4:29, Cô-lô-se 4:6).

Và chúng ta biết rằng những hình ảnh về sự không chỗ chê trách của Chúa Giê-su bắt nguồn từ bên trong Ngài. Ngài đã được đổ đầy sự nhân lành đến mức độ cao nhất và tình yêu thiên thượng. Do đó, chúng ta cũng nên nói và cư xử bởi tấm lòng trọn vẹn.

## Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ngài: Ngài Chẳng Bẻ Cây Sậy Sấp Gãy Cũng Chẳng Tắt Ngọn Đèn Gân Tàn

Cụm từ “một cây sậy sấp gãy” ở đây đề cập đến những người có tấm lòng bị tổn thương, bị tan nát và bị dày vò từ những thăng trầm của cuộc sống. Bởi vì con

người đã nhận được một thần linh bất tử, khi cuộc sống tự nhiên của nó hết hạn tiếp theo sẽ là sự phán xét (Hê-bơ-rơ 9:27). Nếu còn một chút lương tâm để chúng ta có thể ăn năn, thì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ lia bỏ cho đến giây phút cuối cùng.

Khi chúng ta đọc, “Ngài sẽ chẳng tắt ngọn đèn gân tàn,” điều này có nghĩa rằng cho dù tấm lòng con người có tội tề đến đâu, nếu còn

một chút than hồng dù là rất nhỏ trên đó – nói cách khác, nếu có một chút lương tâm sót lại cho người đó tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình-Chúa Giê-su sẽ tắt ngọn đèn đó. Nếu một người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh phạm trọng tội và không nhận được tinh thần ăn năn, thì Đức Thánh Linh có thể bị dập tắt trong người ấy (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19). Nhưng, nếu Đức Thánh Linh chưa bị dập tắt hoàn toàn, và nếu có một ngọn lửa bé nhỏ trong người, thì Đức Chúa Trời là Cha sẽ không từ bỏ người đó mà vẫn liên tục cho người cơ hội.

Cho dù những kẻ không tin có phạm đến bao nhiêu tội lỗi và những điều ác, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục gõ cửa lòng họ cho đến khi họ mở ra. Với lòng trắc ẩn và thương xót vô biên của Ngài, Chúa Giê-su luôn đoái xem đến những người bị dày vò bởi tội lỗi và đau khổ của mình. Chúa Jê-sus không bao giờ chán chường về việc tiếp

cận các tội nhân, nhưng chữa lành họ và dẫn họ đến sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 9, Giăng 4).

Vì đã không tắt ngọn đèn gân tàn của Giu-đa Ích-ca-ri-ôt, Chúa Giê-su đã giữ Giu-đa bên Ngài cho đến cùng – như Ngài đã làm với các môn đệ khác – mặc dù Ngài biết rằng Giu-đa sẽ phản bội Ngài (Giăng 13:1).

Chúng ta nên đến thăm viếng những người giống như một cây sậy bị đánh đã bị giập và một ngọn đèn gân tàn để chúng ta đưa tay ra để nắm lấy bàn tay của họ trước tiên. Một tấm lòng tuyệt vời thực sự sẽ không tranh luận để nói đúng sai. Một trái tim tuyệt vời thực sự có thể làm điều lành trong lẽ thật và tình yêu, làm tan chảy và chạm vào trái tim của những kẻ làm ác.

Chúng ta nên tỏa hương thơm của Chúa Giê-su Christ và dẫn dắt vô số linh hồn giống như những cây sậy bị giập và những ngọn đèn gân tàn đến với con đường cứu rỗi và phước lành.

Bố tôi được chỉ định làm việc tại Hoa Kỳ khi tôi còn học lớp ba. Gia đình tôi đã phải gặp khó khăn để thích nghi với môi trường mới. Nhưng Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi với các cầu vòng tròn, và Ngài đã giúp tôi học tiếng Anh một cách nhanh chóng để tôi có thể nhận được giải thưởng của Tổng thống Obama dành cho các sinh viên xuất sắc hai lần trong năm thứ ba và thứ tư sau khi tôi đến đó. Bốn năm sau, cha tôi được chỉ định đến trụ sở chính ở Trung Quốc và tôi đã tham dự một trường quốc tế với 80% sinh viên là người Hàn Quốc.

Không giống như khi tôi sống ở Hoa Kỳ, tôi đã dành nhiều thời gian để chơi trò chơi, nghe nhạc pop và xem các chương trình truyền hình. Cuộc sống của tôi tràn ngập niềm vui của thế gian thông qua các phương tiện truyền thông. Vào mùa hè năm 2013, sau khi tôi học xong lớp mười, tôi đã đến Hàn Quốc. Vào Chủ Nhật, tôi chào Sư Mục trường và tham dự buổi nhóm Cầu nguyện Đa-ni-ên. Trong khi cầu nguyện, Mục sư trường đã đến với lòng tôi và tôi bật khóc. Tình yêu của ông thật tuyệt vời đối với tôi, người đã tìm kiếm niềm vui trần thế. Ông đã đụng chạm tấm lòng tôi trong lúc đang thất vọng.

Quay trở lại Trung Quốc, tôi bắt đầu cầu nguyện hàng ngày và tự biệt riêng mình ra khỏi những sự thuộc về thế gian. Tôi thích nghe các bài giảng. Tuy nhiên, một mình cách xa nhà thờ chính không dễ dàng gì để duy trì sự đầy đặn Thánh Linh. Một lần nữa, tôi bắt đầu xem chương trình truyền hình và chơi trò chơi. Tôi đã trở lại với một cuộc sống chỉ với niềm tin cơ bản của. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời ban phước cho tôi để tốt nghiệp trường trung học của mình là sinh viên hàng đầu (Ảnh).

Vào tháng 6 năm 2015, tôi đã trở lại Hàn Quốc để dự kỳ thi vào đại học, nhưng việc đi nhà thờ là một gánh nặng đối với tôi vì tôi nghĩ mình đã bỏ rơi ân sủng của Đức Chúa Trời. Nhưng nhiều thành viên chào đón tôi và tôi đã kết bạn bởi đức tin; do đó phát hiện ra niềm vui của đức tin. Trong buổi nhóm Cầu nguyện đặc biệt Đa-ni-ên được tổ chức vào tháng 9 năm 2015, tôi đã cầu nguyện để trừ bỏ bản tính tội lỗi đến nỗi chiếc áo của tôi ướt đầm mồ hôi và bàn tay tôi đau vì tôi đã giữ chúng chặt với nhau.

Tháng 3 năm 2016, tôi vào trường Đại học Yonsei và chuyên ngành ngoại giao chính trị. Tôi cầu nguyện mỗi đêm trong phòng cầu nguyện trong ký túc xá, lắng nghe



## “Cảm Nhận Được Tấm Lòng của Chúa và Tình Yêu của Ngài Khiến Tôi Hạnh Phúc”

Anh Suk June Moon, 21 tuổi,  
Sứ Mệnh Thanh Niên

các bài giảng, và học tập chăm chỉ. Bạn bè của tôi đã đi vào những chuỗi ngày mù, uống rượu cả đêm, và chỉ lang thang suốt ngày. Tôi nghĩ họ đang sống một cách đáng thương, nhưng mặt khác tôi nhận ra rằng tôi ghen tị với họ vì họ trông rất tự do. Tôi không thể dám từ bỏ tình yêu của Chúa nữa, và bền bỉ với sự kiên nhẫn. Tôi đã đầy đặn Thánh Linh trong nhà thờ vào ngày Chủ nhật nhưng tôi đã mất đi sự đầy đặn trọn trong những ngày trong tuần. Điều này lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tôi không thể cầu nguyện cách sốt sắng nữa. Tôi đau khổ đến mức đã bật khóc khi bước đi một mình và lắng nghe những lời hát ngợi khen. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời giúp tôi trong cuộc tranh chiến. Tôi bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao tôi đã quá bất hạnh mặc dù tôi tin rằng lẽ thật mang đấng cho chúng ta hạnh phúc. Tôi nghĩ sâu sắc về lý do tại sao tôi bắt đầu cảm thấy gánh nặng bởi những thông điệp được giảng trên bục giảng.

Tôi tìm thấy câu trả lời, đó là ‘Hạnh phúc Chúa ban’.

Tôi nhận ra Đức Chúa Trời với tấm lòng ấm áp luôn mong muốn Con của Ngài được hạnh phúc. Các sứ điệp của lẽ thật được ban ra để bảo vệ và ban phước cho chúng ta, không tạo gánh nặng cho chúng ta. Ngài dẫn dắt tôi với sự quan tâm lớn lao cho đến khi tôi trở nên

trọn vẹn. Tôi nhận ra rằng cốt lõi của đời sống Cơ Đốc nhân là hiểu biết về tình yêu Đức Chúa Trời ngày càng rõ hơn, nhưng tôi đã hiểu lầm Đức Chúa Trời nên cảm thấy bối rối và xấu hổ.

Sau khi nhận ra điều này, bộ dạng lo lắng của tôi đã trở nên tươi cười. Vì tôi tìm ra lý do tại sao mình phải sống bởi Lời Chúa, tôi đã trở thành một người có thể cầu thay bằng tấm lòng cho những



linh hồn khác là những người đang gặp khó khăn. Khi tôi sống một cuộc sống hạnh phúc của Cơ Đốc nhân, Đức Chúa Trời đã ban phước cho tôi để đạt được tấm lòng thiên thượng vào tháng 10 năm 2016. Hallelujah!

Tôi xin dâng lời tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời, Đấng đã dẫn tôi đến mục tiêu trên bởi giá trị siêu việt.

## “Mẹ Tôi Đã Bước Đi Dễ Dàng Mà Không Cần Đến Nặng!”



Cô Mercy Wambui Gichero, 37 tuổi và mẹ cô,  
Kenya Nairobi Manmin Holiness Church

Mẹ tôi sống ở Nyeri, cách Nairobi 153 km. Vào tháng 3 năm 2016, bà đã phẫu thuật khớp xương hông bên trái. Bà cần phẫu thuật bổ sung ở khớp xương hông phải nhưng bà chỉ uống thuốc giảm đau trong tám tháng mà không có tiền cho cuộc giải phẫu. Ngay cả khớp hông bên trái của bà vẫn còn đau mặc dù đã phẫu thuật cho nó. Bà không thể ngủ ngon và không thể làm gì được vì đau đớn nghiêm trọng. Bà không thể đi mà không có nạng.

Vào ngày 27 tháng 11 năm 2016, Mục sư Soojin Lee, Phó Chủ tịch Hội thánh của Chúa Giê-su đã đến Nhà thờ Manmin tại Nairobi để lãnh đạo buổi lễ kỷ niệm 16 năm và buổi chữa bệnh bằng khăn tay (Công-vụ 19:11-12). Tôi muốn mẹ tôi đến và nhận được chữa bệnh nhưng không thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng và chúng tôi không có tiền

thuê một chiếc ô tô.

Tôi đã nhận được lời cầu nguyện với hình ảnh của cô ấy bằng đức tin trong buổi nhóm. Sau lời cầu nguyện, cơn đau của mẹ tôi biến mất. Và tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi đến nhà bà một tháng sau đó. Bà bước ra khỏi nhà mà không có nạng và chào đón tôi. Hallelujah!

Tôi hạnh phúc và biết ơn đến mức tôi đã ôm lấy bà và cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời biết rõ hoàn cảnh bà và đã thi hành trên bà vượt không gian và thời gian. Tôi vô cùng biết ơn tình yêu của Ngài. Mẹ tôi, người đã trải nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời, giờ đây đang sống một cuộc sống hạnh phúc của một Cơ Đốc nhân. Tôi tạ ơn và dâng lời tôn vinh lên Đức Chúa Trời, Đấng đã ban phước cho bà khỏe mạnh và chúng tôi có đức tin đích thực.



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu  
Phone: 82-2-824-7107  
www.gcnetv.org  
webmaster@gcnetv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin  
Phone: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu  
Phone: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách  
Phone: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
urimbook@hotmail.com